

BÁO CÁO

**Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự thảo
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
(thuộc lĩnh vực nội chính, quốc phòng, an ninh) của UBND thị xã
trình HĐND tại kỳ họp thứ 23**

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 23, Ban Pháp chế HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 505/BC-UBND ngày 02/12/2024 của UBND thị xã về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 02/12/2024 và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Về báo cáo của UBND thị xã trên lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước, quốc phòng, an ninh

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản nhất trí với đánh giá của UBND thị xã nêu tại Báo cáo số 505/BC-UBND. Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực.

Hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2024, qua thanh tra, đã phát hiện một số sai phạm của đối tượng thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được chú trọng hơn; tỷ lệ giải quyết đơn chung trên địa bàn thị xã đạt 88,5%.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo. Kịp thời trình HĐND thị xã xem xét ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn đảm bảo quy trình, thủ tục theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức bộ máy, biên chế tiếp tục được kiện toàn; tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc của các đơn vị. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thị xã và xã, phường ngày càng tăng trên 99%, đạt chỉ tiêu tình giao.

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện năm 2024 đạt chỉ tiêu giao. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã Đức Phổ giai đoạn 2019 - 2024. Lực

lượng Công an đã chủ động triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chỉ đạo thành lập và tổ chức ra mắt 83 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 83 thôn, tổ dân phố, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp các ngành chức năng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 12,3% so với năm 2023; kết quả điều tra, xử lý án đạt tỷ lệ 80,5%; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90,3%. Hoạt động tuyên truyền, tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, qua đó đã phát hiện và xử lý 2.054 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06 của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, nhất là tại các xã, phường trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và hòa giải tranh chấp đất đai tuy có thực hiện nhưng chưa có sự chuyển biến chung trên địa bàn thị xã, đề nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt. Việc theo dõi, đôn đốc, xử lý một số nội dung theo các Kết luận thanh tra vẫn còn tồn đọng kéo dài, chưa được tổ chức thực hiện triệt để.

- Công tác theo dõi sau tiếp công dân, việc thụ lý, giải quyết một số đơn còn chậm trễ, do công tác phối hợp và trách nhiệm thực hiện một số nội dung công việc của các phòng, ban và địa phương có liên quan trong xác minh và tham mưu xử lý đơn có lúc chưa kịp thời, đồng bộ dẫn đến việc giải quyết một số việc còn kéo dài, chậm trễ.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa tốt, còn tình trạng cố tình vi phạm, gây khó khăn, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

- Chưa bố trí đủ số lượng theo biên chế công chức cấp xã cho UBND các xã, phường theo quy định; chất lượng tham mưu, đề xuất trong thực thi công vụ của một vài cơ quan, đơn vị chưa cao, xử lý một số nhiệm vụ còn chậm; sự phối hợp giữa các phòng, ban và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ.

- Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ một số xã, phường chưa vào cuộc quyết liệt, số công dân không chấp hành lệnh khám sức khỏe NVQS năm 2024 là 154 trường hợp, việc xử lý các hành vi vi phạm ở một số địa phương chưa triệt để; công tác thiết lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thanh niên không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe NVQS đạt tỷ lệ rất thấp so với số vi phạm (*đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26/154*

trường hợp, đạt tỷ lệ 16,88%; trong đó đã chấp hành nộp phạt 18/26 trường hợp, đạt tỷ lệ 69,2%).

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Tội phạm cố ý gây thương tích chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội (20 vụ, chiếm 40%). Tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tiếp tục gia tăng, với các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng (12/20 vụ cố ý gây thương tích, tăng 02 vụ; 04/04 vụ gây rối trật tự công cộng, tăng 04 vụ so với năm 2023). Tai nạn giao thông tăng cả 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương (tăng 15 vụ, 26 người bị thương so với cùng kỳ).

II. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2025

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Báo cáo; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị sau:

- Năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, cũng là năm triển khai các quy định mới của Luật Đất đai, dự báo số lượng đơn thư phát sinh liên quan lĩnh vực đất đai sẽ tăng và phức tạp hơn, nhất là đơn thư liên quan các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định khi thu hồi đất của các dự án. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật để lắng nghe, xem xét và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; chú trọng hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp nhận, xử lý đơn cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết đơn, thư ở xã, phường góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh lên cấp trên hoặc đơn khiếu nại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, xử lý, theo dõi đơn theo Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ để đồng bộ hoá dữ liệu, đưa vào khai thác, sử dụng thuận tiện, hiệu quả

- Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác chuyển đổi số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm trong một phận cán bộ, công chức.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã đảm bảo chất lượng, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu công việc.

- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, hạn chế thấp nhất tình trạng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, chỉ đạo xử lý kiên quyết, nghiêm minh

các trường hợp vi phạm nhằm giáo dục, răn đe và tạo sự công bằng, dân chủ trong thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh, thanh, thiếu niên, tội phạm ma túy, trộm cắp, vi phạm trên không gian mạng; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

III. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Ban Pháp chế HĐND thị xã cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trình tại kỳ họp.

Tuy nhiên, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thị xã về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2025; Ban Pháp chế HĐND đề nghị UBND thị xã cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt và khả năng đạt thấp để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND đã đề ra.

Ban Pháp chế kính báo cáo HĐND thị xã xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Tô Thị Trúc